

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	สังกัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	ความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นิติกร	กรมศุลกากร	สำนักกฎหมาย	สำนัก/กอง หรือ เทียบเท่า	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้น้อยมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้น้อย	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตบางครั้ง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้มาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตเป็นประจำ
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจจะพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส เริ่มมีความกังวล มีการโทรติดต่อบริษัทข้อมูล	หน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการ	เกิดภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส การดำเนินการสรรหาบุคคลากร	เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของหน่วยงานราชการ องค์กรการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล

\*ให้หน่วยงานระบุรายละเอียดโอกาส และ ผลกระทบ ให้สอดคล้องกับกระบวนการที่นำมาวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง



แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการสรรหา	สูง	ตรวจสอบมิให้กรรมการ มีความสัมพันธ์ ครอบครัวเดียวกับผู้สมัคร	ดำเนินการตรวจสอบความสัมพันธ์ทางครอบครัว หากทราบให้ดำเนินการเปลี่ยนรายชื่อกรรมการ โดยทันที	ก.พ. - เม.ย. ๒๕๖๖	ไม่มี	ว่าที่ ร.ต. ณัฐวัฒน์ แดงจันทิก
ดำเนินการประชุม กำหนดสัดส่วนคะแนน และออกข้อสอบ ตาม ระยะเวลาที่กำหนด โดยทำวิธีการลับ	สูงมาก	จัดประชุม กำหนดวัน เวลา และวิธีการ รวบรวมข้อสอบให้เป็นวิธีลับ	กำหนดวิธีการออกข้อสอบและดำเนินการเก็บ ข้อสอบให้เป็นความลับที่สุด	ก.พ. - เม.ย. ๒๕๖๗	ไม่มี	ว่าที่ ร.ต. ณัฐวัฒน์ แดงจันทิก
ดำเนินการตรวจคำตอบ ตามรูปแบบและเฉลย ตามรูปแบบที่ กำหนดและระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก	ดำเนินการตรวจข้อสอบ ตามแบบเฉลย และ ให้คะแนนเป็นไปตามรูปแบบคำตอบที่ตรงตาม เฉลย	ให้ดำเนินการตรวจข้อสอบตามแบบเฉลยที่ กำหนดให้	ก.พ. - เม.ย. ๒๕๖๘	ไม่มี	ว่าที่ ร.ต. ณัฐวัฒน์ แดงจันทิก
ดำเนินการประกาศแจ้งผู้เข้าสอบทราบตามระยะเวลาที่กำหนด	สูง	ประกาศ การดำเนินการสอบ ตามขั้นตอนให้ ตรงเวลาตามที่แจ้งแก่ผู้สมัคร	ดำเนินการประกาศ การดำเนินการสอบ ตาม ขั้นตอนให้ตรงเวลาตามที่แจ้งแก่ผู้สมัคร	ก.พ. - เม.ย. ๒๕๖๙	ไม่มี	ว่าที่ ร.ต. ณัฐวัฒน์ แดงจันทิก